

จริงหรือ?...มหัศจรรย์เหรียญควอนตัมชายนท์ทำพิสูจน์...ทำให้ท่านมีพลังมากขึ้นภายใน 1 นาทีสัมผัส

นำเสนอเมื่อ : 3 ก.ย. 2552

มหัศจรรย์เหรียญควอนตัมชายนท์ทำพิสูจน์...ทำให้ท่านมีพลังมากขึ้นภายใน 1 นาทีสัมผัสและทดสอบเห็นผลได้ทันที ใน 1 นาที



มีใครในนี้รู้จักเหรียญควอนตัมมังคะเหรียญควอนตัมคือเหรียญที่แผ่พลัง **พลังสเคล่า**

มีคุณสมบัติรักษาโรคได้ถ้าค้นหาในกูเกิ้ลจะเจอเยอะมากๆ แอบอ้างเหรียญควอนตัม ชายนท์พลังสเคล่า

เป็นหินภูเขาไฟที่มีคุณสมบัติกักเก็บ**พลังงานสเคล่า**

อยู่ภายใต้โครงสร้างในระดับโมเลกุลที่เกาะกัน มีคลื่นพลังงานในระดับที่เหมาะสมกับร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายที่อ่อนแอให้เกิดสมดุลมีพลังแข็งแรงกลับคืนมา และเสริมสร้างร่างกายให้ดีขึ้น...

สมรรถภาพในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย

o ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

o ช่วยปกป้อง DNA จากการถูกทำลาย

o ช่วยปกป้องอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุจากโทรศัพท์มือถือ

o ช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เซลล์และกระแสเลือดทำให้คลายความเจ็บของกล้ามเนื้อหรือช่วยลดอาการปวดหลัง รวมทั้งลดอาการอักเสบของแผล

o ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายดีขึ้น

o ช่วยใหญ่กลไกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบต่อมไร้ท่อดีขึ้น

o ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

o ช่วยลดอาการซึมเศร้าและเพิ่มความกระฉับกระเฉง

o ช่วยปรับความสมดุลของระบบประสาททั้งชายและขวาและทำให้มีสมาธิดีขึ้น

- ใครมีเหรียญเพียงซี่ไปที่คนไหนคนนั้นมีพลังทันที

- สามารถส่งพลังผ่านโทรศัพท์มือถือ!!!

- เพียงนำแก้วน้ำมาวางไว้บนเหรียญ 10 วินาที แล้วเติมน้ำ

ก็จะมีพลังงานอยู่ในร่างกายได้นานถึง 8 ชั่วโมง

เหรียญควอนตัม (พลังงานบำบัดโรคแห่งโลกอนาคต)

ผลิตขึ้นจากหินลาวาตามธรรมชาติ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการกักเก็บพลังงานสเกลาร์

ที่อยู่ภายในโครงสร้างระดับโมเลกุลที่เกาะกัน โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากญี่ปุ่น
การใช้งาน

นำเหรียญควอนตัมมาสวมไว้ที่คอ หรืออาจจะใส่กระเป๋าเสื้อไว้ พลังงานสเกลาร์ที่มากับเหรียญนี้
เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายใน และเคลื่อนไหวอย่างเป็นช่วงๆ ซึ่งมีได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยที่เมื่อร่างกายได้รับคลื่นพลังงานสเกลาร์แล้ว จะมีผลต่อสนามพลังทางชีวภาพของร่างกายมนุษย์
พลังงานสเกลาร์ คือพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ที่ค้นพบในปีพ.ศ. 2546 ”

Dr. Lee Kenny นักวิทยาศาสตร์สถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การนาซา

“ เมื่อนำเหรียญควอนตัมชายน์ มา สัมผัสกับน้ำ น้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลใหม่ ”

พลังงาน สเกล่า เป็นพลังงานที่มีความสมบูรณ์ ที่สุดเท่าที่โลกเคยค้นพบ
หินลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีคุณสมบัติพิเศษคือ

เป็นสื่อการกักเก็บพลังงานสเกล่าในระดับที่เหมาะสม กับร่างกายของมนุษย์
เหรียญควอนตัมชายน์เกิดจากลาวาที่เย็นลง

หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ เป็นสื่อกลางในการกักเก็บพลังงานสเกล่า
อยู่ภายใต้โครงสร้างในระดับโมเลกุลที่เกาะกัน

โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น

เหรียญควอนตัม ชายน์ ช่วยฟื้นฟูและปรับสมดุลของสภาพร่างกายที่อ่อนแอให้มีพลังที่แข็งแรงกลับคืน
มาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ

และเส้นเอ็น ทำให้น้ำมีโมเลกุลที่เล็กลง ร่างกายจึงสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดูดซับออกซิเจนเข้าสู่เซลล์และ

กระแสเลือดได้ดี และข้อสำคัญยังป้องกัน อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นจากโทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ต่อร่างกาย ก่อให้เกิดพลังบำบัด ::

-กระตุ้นประสาทอัตโนมัติระบบพอนคลาย (Parasympathetic)
ทำให้เกิดการพอนคลายของร่างกายและจิตใจ

เพิ่มภูมิชีวิต (Immunity) ทำให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
เพียงเพลงสมาธิตรงจุดตริ้งเครียดจุดใดจุดหนึ่งในร่างกาย จนเกิดพอนคลาย

จะเป็นผลพวงให้ทุกระบบในร่างกายพอนคลาย จากผลการทำงานของระบบ ประสาทอัตโนมัติ
และร่างกายปลดปล่อยสารเอ็ดดอร์ฟิน และสารสื่อ ประสาท (Neurotransmitters) อื่นๆ

-ทำให้ชีวิตประจำวันสงบพอนคลายยึดมั่นถือมั่นแล้วกระบวนการ
บำบัดของธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นได้เอง สุขภาพจะดีทั้งกายใจ

และ เกิดปัญญาการรู้แจ้ง (wisdom & enlightenment) ขึ้นได้เอง

-ทำให้เม็ดเลือดกระจายไม่เกาะตัว เลือดไหลเวียนได้ดี มีอาหาร เลี้ยงเซลล์เพิ่มขึ้น ของเสียจากเซลล์
ขับถ่ายดีขึ้น

-สารเคมีในเลือด (blood chemistry) ปรับตัวสู่สมดุล

-เพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ มีเซลล์มะเร็งซึ่งมีพลังงานต่ำ (15-20 มิลลิโวลท์)
และป้องกันไม่ให้เซลล์เจ็บป่วยและ

ป้องกันมะเร็งได้

-ฆ่าเชื้อโรค และ จุลินทรีย์

-ฟื้นฟูพลังหนุ่มสาว (Rejuvenation)

-ป้อนข้อมูล ความรู้เข้าสู่สมองได้โดยตรง

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวก่อนตายว่า ::

"พลังสมาธิเป็นพลังที่มีอำนาจที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุดในโลก"

[ที่มาth.88db.com/th/Services/Post.../Nurses_Personal_Care/?...](http://math.88db.com/th/Services/Post.../Nurses_Personal_Care/?...)